

Hội đồng Chính phủ nhận định rằng để bảo đảm chấp hành tốt ngân sách 1960, làm cho việc quản lý kinh tế tài chính tiến kịp sự đòi hỏi của tình hình phát triển kinh tế và văn hóa, cần phải thực sự tăng cường một bước công tác quản lý kinh tế và quản lý tài chính. Muốn vậy, trong năm 1960 phải có những biện pháp tích cực. Cần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với việc lý quản kinh tế, quản lý tài chính. Cần đưa công tác quản lý kinh tế tài chính vào chế độ và kỷ luật ngày càng chặt chẽ; đẩy mạnh công tác kiểm tra của Nhà nước đối với việc quản lý kinh tế tài chính; đồng thời cần tăng cường giáo dục cho cán bộ, công nhân, nhân viên của Nhà nước và cho nhân dân ý thức cần kiệm xây dựng đất nước, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng gia đình; phát huy tác dụng của quần chúng trong việc kiểm tra và kiểm soát quản lý kinh tế và quản lý tài chính.

Các văn bản đã ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG

THÔNG TƯ số 080-TTg ngày 28-3-1960 về việc phân cấp quản lý khí tượng.

Kính gửi: Ủy ban hành chính các khu, thành phố và tỉnh.

Ngành Khí tượng hiện có hệ thống đài, trạm nằm rải rác ở các địa phương, nhưng vẫn do Nha Khí tượng trực tiếp quản lý. Tuy các địa phương cũng có chủ ý giúp đỡ các đài, trạm đó, nhưng vì không trực tiếp quản lý, cho nên chưa sử dụng được các cơ sở khí tượng đó để phục vụ cho sản xuất và nhân dân địa phương, cũng như không thể giải quyết được những yêu cầu của các đài, trạm, mà Nha Khí tượng, vì ở xa, nên nhiều khi không sát và không có khả năng giải quyết.

Để khắc phục tình hình tổ chức bất hợp lý trên, Thủ tướng phủ quyết định phân cấp quản lý các đài, trạm khí tượng ở các địa phương cho các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh (trừ các đài Láng, Sa-pa, Phú liên). Sự phân cấp sẽ tiến hành theo các nguyên tắc:

1. Ủy ban hành chính địa phương có trách nhiệm quản lý các đài, trạm khí tượng ở địa phương mình về mặt: công tác, tổ chức, tài vụ...
2. Nha Khí tượng hướng dẫn các đài, trạm khí tượng về mặt nghiệp vụ và kỹ thuật.
3. Các số liệu quan trắc và các tài liệu chuyên môn của các đài, trạm cần được tập trung về Nha Khí tượng theo quy định của Nha.
3. Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch phát triển công tác khí tượng của trung ương ở địa phương mình. Nha Khí tượng có thể giúp đỡ những trường hợp địa phương không đủ khả năng.
4. Về vấn đề quản lý cán bộ các đài, trạm ở các địa phương thì sẽ theo chế độ chung về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước mà thi hành.
5. Về thiết bị, Nha Khí tượng sẽ cung cấp cho địa phương các thiết bị kỹ thuật phức tạp theo nguyên tắc nhượng lại. Còn thiết bị thô sơ, do địa phương tự cung cấp.

Các chi tiết về phân cấp quản lý sẽ do Nha Khí tượng trực tiếp bàn bạc với các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh.

Việc bàn giao quản lý các đài, trạm khí tượng cho Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh sẽ thực hiện từ nay đến 31 tháng 5 cho xong. Tất cả dự trữ kinh phí về sự nghiệp cũng như về kiến thiết cơ bản mà Nha Khí tượng đã dự trữ để thực hiện kế hoạch công tác ở từng địa phương sẽ chuyển cho các địa phương bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 1960.

Việc phân cấp quản lý các đài, trạm là một trong những biện pháp tổ chức chủ yếu để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của ngành Khí tượng, và tăng cường tác dụng phục vụ của ngành Khí tượng đối với các địa phương, Thủ tướng phủ mong Nha Khí tượng và Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh thực hiện khẩn trương thông tư này.

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 1960

K.T. Bộ trưởng Thủ tướng phủ

Thư trưởng

PHAN MỸ

THÔNG TƯ số 084-TTg ngày 31-3-1960 về việc giải quyết những vấn đề qua các cuộc kiểm tra của Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ.

Từ khi thành lập Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ đến nay, công tác thanh tra đã có tác dụng giúp Đảng và Chính phủ về các mặt: thúc đẩy việc cải tiến công tác để thực hiện kế hoạch Nhà nước, chống lãng phí tham ô, bảo vệ tài sản Nhà nước, đề cao ý thức tôn trọng kỷ luật Nhà nước.

Công tác thanh tra nhằm phát hiện những sai lầm, thiếu sót trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ, trong việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ của Nhà nước tại các cơ quan, xí nghiệp để kịp thời uốn nắn những lệch lạc của cơ quan, xí nghiệp. Qua kiểm tra, nếu thấy chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ có điểm nào không phù hợp với thực tế

www.ThuVienPhapLuat.com
0966997
+84-8-3845 6684
Pháp Luật Soft *